

Tờ Thông Tin Bộ Luật Thực Phẩm #35

Những điều quý vị nên biết về Bộ Luật này

WWW.HEALTHOREGON.ORG/
FOODSAFETY

Xử Lý Nước Thải của Xe Bán Đồ Ăn Lưu Động

OAR 333-150-0000,
CHƯƠNG 5-402.14

Loại Bỏ Chất Thải tại Cơ Sở Bán Đồ Ăn Lưu Động

Chất thải đổ ra công và các chất thải lỏng khác phải được loại bỏ khỏi cơ sở bán đồ ăn lưu động tại khu vực xử lý chất thải được phê duyệt hoặc bằng phương tiện vận chuyển chất thải đổ ra công dưới hình thức không gây nguy hiểm hoặc phiền toái cho sức khỏe cộng đồng. Pf

(A) Các xe bán đồ ăn lưu động chỉ thải ra chất thải lỏng là nước xám có thể tự đem những chất thải đó đến một địa điểm xử lý cụ thể do cơ quan quản lý phê duyệt.

(B) Bồn chứa của xe vận chuyển chất thải phải được thiết kế và tạo ra với mục đích giữ và vận chuyển nước xám mà không bị rò rỉ hoặc tràn đổ, đồng thời có dung tích tối đa là 20 gallon. Pf

LÝ DO SỨC KHỎE CÔNG CỘNG:

Trên toàn tiểu bang, đang có những thách thức về việc các vật dụng không tích hợp được đặt trên mặt đất xung quanh xe lưu động, tạo ra địa điểm trú ẩn cho các loài côn trùng và gặm nhấm. Vì thế, chúng tôi đã tăng cường việc thực thi đối với những vi phạm này với sự hỗ trợ của các thành viên trong Ủy Ban Cố Vấn Quy Tắc.

Ngoài ra, các thùng chứa nước đặt ngoài xe đã trở thành vấn đề sức khỏe công cộng khi các xe để tràn nước thải và xử lý tại chỗ không đúng cách, gây nhiễm bẩn hệ thống thoát nước mưa và gây ô nhiễm sông hồ.

Bối Cảnh

Một số xe bán đồ ăn lưu động và nhóm xe lưu động sử dụng các thùng chứa nước thải lớn, trên mặt đất để lưu trữ nước thải của họ.

Theo quy định, các thùng lưu trữ trên mặt đất này chưa bao giờ được cho phép và việc sử dụng chúng đã gây ra nhiều vấn đề về tràn đổ, rò rỉ và cung cấp nước cho các loài gặm nhấm và sâu bênh.



Sau khi tham khảo ý kiến của những người vận hành xe bán đồ ăn lưu động, các đối tác và cơ quan quản lý, Quy Tắc Vệ Sinh Thực Phẩm đã được củng cố để cho phép thực thi pháp luật đối với các thùng chứa không được phê duyệt này.

Hãy trao đổi với thanh tra địa phương của quý vị ngay lập tức để xây dựng kế hoạch tuân thủ theo quy tắc này. Các ví dụ về kế hoạch tuân thủ có sẵn trực tuyến tại: <https://www.oregon.gov/OHA/PH/HEALTHYENVIRONMENTS/FOODSAFETY/Pages/mobile.aspx>

Biện Pháp Xử Lý

Trên khắp tiểu bang, có nhiều lựa chọn để xử lý chất thải. Một số ví dụ bao gồm:

- Lái xe bán đồ ăn lưu động của quý vị đến địa điểm xử lý được phê duyệt.
- Thêm một thùng chứa nước thải thứ hai trên xe được kết nối với thùng chứa hiện có để tăng dung tích.
- Kết nối với hệ thống xử lý nước thải được phê duyệt.
- Trạm xả thải dành cho xe dã ngoại (Recreational Vehicle, RV).
- Bồn rửa tại bếp thương mại cho thuê được cấp phép của quý vị.
- Hệ thống bơm thùng chứa của xe vận chuyển chất thải được cấp phép.
- Tự mang nước thải trong thùng chứa 20 gallon được thiết kế để giữ/vận chuyển nước xám mà không bị rò rỉ hoặc tràn đổ. Xô nhựa hoặc các thùng đựng khác như



Thùng đựng cầm tay có dung tích không được vượt quá 20 gallon. Người vận hành có thể sử dụng nhiều hơn một thùng đựng nếu cần, nhưng phải đổ hết nước hàng ngày.

Để tìm máy bơm được cấp phép trong khu vực của quý vị:

<https://www.deq.state.or.us/wq/onsite/sdssearch.asp>

Nếu thiết bị của xe vận chuyển chất thải tạo ra quá nhiều áp suất cho các thùng chứa nước nhỏ hơn, quý vị có thể cân nhắc sử dụng một thùng đựng nhỏ như thế này để đổ bỏ nước thải trong quá trình bơm để không tạo ra chân không:



Loại thùng đựng này phải có thể dễ dàng di chuyển và được lưu trữ trong xe khi kết thúc ngày làm việc.

Vị trí của các trạm xả nước thải trên khắp Oregon, nơi có thể đổ sạch nước trong các thùng chứa nước thải được lắp trên xe và thùng đựng cầm tay:

<https://www.rvdumps.com/category/dump-stations/>

<https://rvshare.com/dumpstations/oregon>

<https://sanidumps.com/>

<https://www.campendium.com/oregon/dump-stations>

Các trang web này được cung cấp để giúp những người vận hành xe bán đồ ăn lưu động tìm kiếm nguồn lực nhưng chưa được OHA hoặc LPHA địa phương xác nhận hoặc phê duyệt.

Các tùy chọn khác:

Hãy đảm bảo quý vị được thanh tra phê duyệt trước khi xử lý nước thải tại một địa điểm mới.

Với sự cho phép của chủ sở hữu và thanh tra, quý vị cũng có thể sử dụng bồn rửa của cửa hàng tạp hóa, nhà hàng hoặc cơ sở được cấp phép gần đó.

Không được lưu trữ thùng chứa xử lý nước thải trong các phương tiện khác, chẳng hạn như thùng sau của xe bán tải. Mọi thùng chứa ngoài xe phải được đổ hết nước vào cuối mỗi ngày.